
Reykjavík. 13. október 2020.  

 

Eftirfarandi umsögn er frá fulltrúa Viðreisnar, fulltrúa Samfylkingar, fulltrúa 

íbúasamtaka, fulltrúa foreldrafélaga og fulltrúa slembivalinna í íbúaráði Grafarholts og 

Úlfarsárdal um tillögu að hámarkshraðaáætlun: 

 

Við fögnum tillögu að nýrri hámarkshraðaáætlun fyrir hverfið. Þá viljum við leggja sérstaka 

áherslu á hæga umferð, þrengingar og öryggi gangandi á helstu gönguleiðum að grunnskólum 

borgarhlutans. Má þar sérstaklega nefna merktar og upplýst gönguþveranir. Eftir ábendingar 

frá íbúm óskum við þess einnig að ekki verði gengið lengra í að hægja á umferð en 

nauðsynlegt er þar sem vegir liggja hæfilega fjarri byggð og mögulegt er að halda 50 km 

hámarkshraða í stað þess að lækka hann í 40 km. 

 

 

Freyr Gústvasson, formaður íbúaráðs Grafarholts og Úlfarsárdals.  
 


